

# VỪA DỪNG VỪA SỢ

SAGIANG

-Kính thưa anh! Tôi xin phép phỏng vấn anh để làm một màn phóng sự cho đài truyền hình!

-Anh có quyền quay phim và phỏng vấn để làm sáng tỏ dư luận về việc chúng tôi biểu tình hàng tuần chống hàng hóa Trung Cộng quá độc hại.

-Trước tiên xin anh cho biết lý do các anh tự nguyện biểu tình chống hàng hóa Trung Cộng có biểu hiệu “Made in China”

-Chúng tôi chỉ biểu tình trang nhã vào mỗi chiều chúa nhật tại nơi đây là do chúng tôi nghĩ hàng hóa Trung cộng hiện nay quá độc hại do lạm dụng hóa chất thậm thâu, khiến cho người tiêu dùng hoảng sợ khi phát giác ra những nguy hại cho sức khỏe, mặc dầu giá rẻ hợp túi tiền dân nghèo. Chính hàng hóa Trung cộng tràn ngập lấn áp tất cả hàng nội địa và hàng ngoại khác, đã làm tê liệt nền kinh tế nội địa, đưa đến thất nghiệp trầm trọng tới mức báo động 11%, khiến cho nhiều gia đình mất nhà, trở thành vô gia cư, lang thang xin ăn khốn khổ, nhứt là trẻ con mất học, hãng xưởng đóng cửa, xa thải nhân viên, trở thành gánh nặng cho an sinh xã hội gần như khánh kiệt.

-Xin anh trưng bằng cứ!

-Anh đã thấy nhiều hãng xưởng hoang phế, các bãi bán xe hơi vắng hoe, mắt hần sinh động rộn rịp khách hàng, dân lao động càng ngày càng tập hợp đông đảo ở các địa điểm tìm việc từ sáng đến chiều trong cho các chủ nhân thuê mướn nhân công, trong lúc ngày xưa thiếu thốn nhân công phải thuê nhân công ngoại quốc. Các trường học thu hẹp phạm vi, vì ngân sách giáo dục chiết giảm, từ Tiểu học lên Trung học và Đại học teo nhỏ dần, trẻ thất học ra đời sớm, kiếm việc làm bở vai mòn gót, càng lúc càng phát sanh băng đảng quậy phá, cướp giật lưu manh, lừa gạt mọi người để kiếm tiền sống còn rất tồi tệ.

-Anh viết trong biểu ngữ “Tẩy chay hàng hóa Trung cộng quá độc hại” trong lúc hàng hoá Made in China vẫn còn tràn ngập các cửa hàng nhứt là các cửa hàng 99 xu. Như vậy độc hại chỗ nào?

-Theo cơ quan giáo nghiệm thực phẩm Mỹ cũng như các nơi khác Úc, Âu đều phân chất thực phẩm Trung cộng sử dụng hóa chất quá nhiều bảo quản thực phẩm lâu hư hại để có thời gian tính dài hơn thực phẩm nội địa và các quốc gia khác khiến cho bữa ăn với thực phẩm rẻ tiền Trung cộng thấm đượm hoá chất, vừa dùng vừa sợ khi được hàng xóm, bạn bè thông báo có người đã bị ngộ độc, bệnh hoạn trầm kha, khiến bác sĩ chẩn đoán không rõ bệnh gì, tới chừng mang giáo nghiệm phát giác ra những độc hại do lạm dụng hóa chất. Hóa chất thời nào cũng có trong các hàng hóa và thực phẩm, với liều lượng hạn chế do cơ quan An toàn thực phẩm cho phép, như từ vỏ xe, ly cốc, đĩa chén, bát tô, dưa muối bằng nhựa đến kem đánh răng, nước xúc miệng, quần áo, chăn gối, mền nệm, màn hình TV, điện thoại nhà và điện thoại di động, nhưng hàng hóa Trung cộng giá thành rẻ do nhân công đa số do tù nhân cưỡng bách lao động, thiếu thốn vệ sinh và bệnh hoạn trong khám đường do tù nhân kể lại quá ghê tởm như máu mù ghê chốc, lao, ung thư thấm đượm và hàng hóa và thực phẩm.

-Anh có thể minh chứng những hóa chất nào thường thấy lạm dụng trong hàng hóa Trung cộng?

-Lúc trước khi Trung cộng được hưởng Tối huệ quốc hàng hóa xuất cảng sang Mỹ, tưởng thưởng việc gia nhập vào khối Tư Bản chống khối Cộng sản Liên Xô, theo chiến lược toàn cầu của Mỹ, hoàn toàn phẩm chất tốt lành được sử dụng an toàn và quảng cáo rộng rãi. Nhưng anh Ba Tàu gian manh pha chế trong thực phẩm và hàng hóa càng ngày càng nhiều hóa chất để mặt hàng tươi đẹp và bảo quản lâu dài, đến mức báo động như 15,6 % số mẫu thực phẩm dương tính với hàn the, đưa đến 13 % số mẫu có chất bảo quản vượt mức cho phép là 12 % số mẫu có mẫu màu kiềm. Thạch rau câu chứa hoá chất quá cao, các loại mứt hóa chất tẩy trắng, liều lượng cao, ớt bột, nước tương có phẩm màu hóa chất công nghiệp, thịt heo, thịt gà, cá, mắm tôm ướp u rê, dưa leo ngâm giấm ướp hóa chất bảo quản quá liều, măng chua trắng dẻo dai chế tác từ dứa tre ướp hóa chất độc hại. Hương liệu chế biến các loại nước giải khát: cà phê, ca cao, táo, chanh, nho, trà hoàn toàn quá liều lượng, như Magnesium Sulfate dùng tẩy vải trắng lại đem dùng tẩy trắng nõn sen, dưa, rau, đậu, bắp, cũng như Sulfite dùng tẩy trắng mủ cao su họ dùng tẩy trắng da heo, bún, miến, hủ tiếu.

-Đấy là hóa chất phát giác còn loại thực phẩm nào hiểm độc nữa?

-Anh cũng biết Methenyl là thuốc diệt sâu rầy được tẩm vào 18 loại trà, từ trà xanh, đến trà trinh nữ, long tỉnh, thiết quan âm, vương trà, chất formaldehyt rất mạnh ướp xác trong các nhà quàng, được dùng bảo quản rau tươi, bông hoa, trái cây quá độc hại, chất hormon, u rê, nitrate natri phụ gia độc hại làm tiết canh huyết giã. Hoa quả sấy khô : nho, hồng, mận, ô mai, xí mại. Độc hại nhất là thai nhi, bé sơ sinh, nhau thai sản xuất ra “thuốc thịt người” lan tràn tại các cửa hàng Đông y dược của Tàu.

-Cám ơn anh đã cho biết những độc hại của hàng hóa và thực phẩm Trung cộng cần phải được phổ biến rộng rãi, chúng tôi nhận xét thấy các anh có tầm nhìn sâu rộng về kinh tài Trung cộng đang phá hại nền kinh tế Mỹ, đầu độc dân chúng Mỹ, hầu gây dựng thế bá chủ toàn cầu chia đôi lãnh vực với Mỹ và còn toan tính lấn lướt Mỹ và tiến lên chủ nợ của Mỹ, bắt buộc Mỹ phải nhượng bộ ở Biển Đông và Việt Nam.

-Nhưng Mỹ đâu có dễ dàng để Trung cộng xỏ mũi, nên sau màn bắt tay Mao Trạch Đông năm 1972, sau màn tối huệ quốc nuôi dưỡng nước Tàu giàu mạnh, tức nhiên đến màn giết sập tiệm Ba Tàu vào Thế chiến thứ Ba vào năm 2013 tới 2014, tan rã quân lực cả thủy bộ, quyết mở sinh tử trận đồ phát động chiến tranh nguyên tử, toan phá nát hết các quốc gia thù nghịch từ Á sang Âu và Mỹ với 6.000 ngàn hỏa tiễn Liên lục địa đã gài sẵn mục tiêu tất cả các kinh đô và thành phố lớn để rửa hận, vô tình tự giết lấy dân Tàu chết chỉ còn không tới 2 triệu, và biển nước Tàu trở thành biển Hoa Nam trải dài từ bờ biển Thái bình Dương tới Tây Tạng.

-Anh tin Mỹ thắng Tàu à?

-Đúng 100% vì “Thuận thiên giả tồn, Nghịch thiên giả vong!” Mỹ ngày nay tuy khoa học tiến triển, nhưng vẫn trọng thần quyền bằng cứ trên mọi tờ giấy bạc đều có tượng hình độc nhãn thần và chữ “In God we trust”, tức nhiên người Mỹ còn tinh thần nhân đạo kèm giữ chắc chắn, tuy khoa học thắng thần học về mặt vật chất, nhưng mặt tinh thần khoa học phải nhượng bộ đức tin con người về thần học, nên luôn tôn trọng tôn giáo. Lễ nhậm chức của Tổng thống còn phải đặt tay trên quyển Thánh Kinh tuyên thệ.

